

อีอีอี

ทดลองเปิดสอนแพนโซส์แบบใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ปีนเกล้าแล้วและมีโครงการที่จะขยายสาขาในกรุง-

เทพฯเพิ่มอีก 10 สาขา ประมาณปีหน้า

ทางด้านนายประสานประวัติรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์สยามกล่าวว่า ในช่วงปี 2538 ที่ผ่านมา ธุรกิจสอนคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สถาบันสอนคอมพิวเตอร์หลายแห่งใช้เป็นพื้นฐานการสอนอยู่นั้น เช่น ดอส วินโดวส์ โลตัส และตีเบสมีคนสนใจเรียนน้อยลงเนื่องจากส่วนใหญ่มีการเรียนรู้โปรแกรมดังกล่าวกันแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเรียนอีก ดังนั้นในปีหน้าสยามคอมพิวเตอร์จึงมีแผนที่จะปรับหลักสูตรสอนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยหันมามุ่งเน้นหลักสูตรที่ไม่สามารถเรียนรู้เองได้ เช่น การเขียนโปรแกรมการใช้ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับวินโดวส์ 95 เพราะที่ผ่านมาโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เป็นพื้นฐานของผู้ใช้พีซีนั้นมีความต้องการลดลงเรื่อยๆ ตามลำดับ

“พร้อมทั้งมุ่งเน้นหลักสูตรอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้วย ซึ่งเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่สถาบันนำมาใช้เป็นจุดขายในปีหน้าเนื่องจากที่ผ่านมาหลังจากที่สถาบันประสบความสำเร็จจากการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวเป็นอย่างมากโดยมีนักศึกษาให้ความสนใจประมาณ 1,000 คน ซึ่งหลักสูตรอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่

จะสร้างรายได้ให้กับสถาบันมากกว่าหลักสูตรอื่นๆ ปัจจุบันเปิดสอนจำนวน 4 สาขา ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สยามสแควร์ สำโรง และรามคำแหง โดยร่วมมือกับบริษัทเอเชีย ออนไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นไอเอสพีและให้การสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จะนำมาใช้สอนให้กับนักศึกษา

นอกจากนี้ยังมีแผนผลักดันให้ผู้รับสัมปทานสิทธิ (แพนโซส์) ของสถาบันทั่วประเทศเปิดหลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สำหรับนักเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน หรือกศน. เพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มให้กับสถาบันอีกทางหนึ่ง ซึ่งทางสยามคอมพิวเตอร์ได้รับอนุญาต

จากกศน.ในการออกประกาศนียบัตรรับรองผู้เรียนหลักสูตรดังกล่าวและยังมีแผนที่จะจัดรูปแบบแพนโซส์ใหม่ โดยมีทางเลือกให้กับผู้ที่จะมาเป็นแพนโซส์สามารถเลือกสอนเฉพาะคอมพิวเตอร์อย่างเดียว ซึ่งเสียค่าลิขสิทธิ์ประมาณ 500,000 บาท แต่ถ้าต้องการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ด้วยจะ

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท

พร้อมกันนี้ยังมีแผนตั้งแผนกจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับข้าราชการที่จะเข้ามาอบรมโดยเฉพาะเนื่องจากในปีหน้า คาดว่าภาครัฐจะมีการตื่นตัวในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานมากขึ้น

อีซีซี-สยามคอมพ์ปรับแผนหนีธุรกิจซบ เปิดกลยุทธ์แฟรนไชส์โฉมหน้าใหม่

2 สถาบันคอมพิวเตอร์แก้ล่าธุรกิจซบอีซีซีเปิดแผนหนีหน้าเตรียมผูกแฟรนไชส์ “มินิสกูล” ขึ้นห้างทั่วประเทศ ส่วนสยามคอมพิวเตอร์เตรียมยกเครื่องหลักสูตรใหม่ปรับรูปแบบแฟรนไชส์เป็น 2 ประเภท

นายวิรัช ต่อเทียนชัย กรรมการผู้จัดการ สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์อีซีซีเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงการปรับ

การตลาดในปี 2540 ว่า มีนโยบายขยายสาขาแฟรนไชส์ในรูปแบบของ “มินิสกูล” (MINI SCHOOL) ในเขตกรุงเทพฯ โดยรูปแบบของมินิสกูลจะแตกต่างจากสาขาที่เป็นแฟรนไชส์รูปแบบเดิม คือมีพื้นที่น้อยกว่า แต่ต้องอยู่ในบริเวณห้างสรรพสินค้า และแฟรนไชส์จะเสียค่าลิขสิทธิ์ประมาณ 100,000-200,000 บาท ซึ่งมีอัตราต่ำกว่า

แฟรนไชส์ปกติ ในขณะที่รายได้ตอบแทนจะสูงกว่าแฟรนไชส์แบบเดิมเพราะต้นทุนต่ำกว่าเนื่องจากใช้พื้นที่และบุคลากร น้อย และทำเลที่ตั้งจะต้องอยู่บริเวณห้างสรรพสินค้า ซึ่งตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแฟรนไชส์ในครั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับแฟรนไชซีไม่ต้องประสบปัญหาการแย่งลูกค้ากันเองในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

“แฟรนไชส์แบบมินิสกูลนั้น ผู้ดำเนินการต้องทำงานหนักกว่าแฟรนไชส์แบบเดิมเนื่องจากต้องดำเนินการบริหารสาขาและเป็นผู้สอนเองซึ่งขณะนี้ _____

อ่านต่อหน้า 47 ▶

สำนักหอสมุด